

## ข่าวจอกกรอบ

### เจรจาใหม่ขยายวงให้หนาน-ซีโนเคม

สื่อฮวาอีกรอบกับกระแสข่าวการไล่สต็อกยางพาราเก่าในสต็อกรัฐบาล 3.1 แสนตัน ครานี้ “บิกเบียร์” พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นัยว่าได้รับไฟเขียวจากเจ้ากระทรวง

>12

#### ข่าวต่อ ข่าวจอกกรอบ

เกษตรฯ “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” เปิดทางให้แสดงฝีมือเต็มที่ โดดลงมาเล่นด้วย

ล่าสุดเตรียมเปิดตัวสานสัมพันธ์กับ 2 คู่ค้าเดิมจากจีน ไม่ว่าจะป็นไชน่าให้หนาน รัมเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป ที่เคยทำสัญญาซื้อขายยางเก่า ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวน 2 แสนตัน ปรากฏที่สุดแล้วไชน่า ให้หนาน รัมบยางได้เพียง 3 หมื่นตันเท่านั้น ส่วนสัญญาแบบท่าย เป็นโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (บีพีเอฟอาร์ พันธุ์) จำนวน 2 แสนตัน ซึ่งทางบริษัทก็รับได้เพียง 5 พันตันเท่านั้น

เช่นเดียวกันกับอีกราย คือเครือซิโนเคม กรุ๊ป ที่ กยท.ได้ส่งมอบยางงวดแรกให้ไปแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2559 จำนวน 1.68 หมื่นตัน เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในจำนวนนี้ทาง กยท. ได้ซื้อยางจาก บมจ.ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำนวน 2 พันตัน จากโรงงาน GMP ของสถาบันเกษตรกร 3.56 พันตัน และเป็นยางที่ กยท.จ้าง บมจ.ไทยฮั้วยางพารา

ผลิตจำนวน 1 พันตัน ส่วนยางแท่ง STR 20 จำนวน 6.24 พันตัน ซื้อจาก 1. บจก. วงศ์บัณฑิต จำนวน 2 พันตันเศษ 2. บมจ. ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำนวน 1 พันตันเศษ 3. บจก. ยางไทยบักษ์ใต้ (เด็กบู้ห้าง) จำนวน 1.61 พันตัน และยางที่สถาบันเกษตรกรจ้างผลิตจำนวน 907 ตัน และยางที่ กยท.ผลิต จำนวน 705 ตัน

แต่แล้วก็เริ่มออกอาการอีก เพราะปรากฏว่ายางงวดแรกที่ส่งไปนั้น เงินอ้างปัญหาเพียบ ทั้งรับยังมีน้ำหนักไม่ครบถ้วน คุณภาพสินค้าก็มีปัญหา เช่น ยางแผ่นมีสิ่งสกปรกและตัดออกทำให้เป็นรูหลายจุด และยางแผ่นรมควันที่นำมาอัดก้อนหรือ “ยางลูกขุน” น้ำหนักก้อนละ 111 กิโลกรัม หายไป ตูละ 1 ก้อน ส่งไป 5 ตู้คอนเทนเนอร์ หายไปจำนวน 5 ก้อน เป็นเรื่องพิลึก เป็นเหตุผลให้ทางเงินที่เกี่ยวข้องจะเปิด L/C ให้กับ กยท.งวดแรก

แ่วว่าวันที่ 9 สิงหาคมนี้จะเจรจากับไทยใหม่ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ จะส่งมือตัวอย่าง จินตนา ชัยวรรณการ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ปัจจุบัน พล.อ.ฉัตรชัย ได้ดึงมาช่วยงานในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รับหน้าเสื่อในการเจรจา

ต่อกรณีนี้ “บิกเบียร์” ได้ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวคิดที่จะไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่กับ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนว่า ไม่อยากที่จะไปฟ้องร้อง หรือจะเอาเรื่องใคร ไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้าหันหน้ามาเจรจากัน และรู้ว่าแต่ละฝ่ายติดขัดปัญหาอะไร ถ้ามาเจรจากันใหม่ได้แล้วส่งมอบ จะเกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย และยางในสต็อกแม้จะเสื่อมสภาพ แต่ยางก็เป็นยาง สามารถโมดิฟายใหม่ได้ ไม่ได้เสีย ล่าสุดลองหยั่งเสียงไปยังคู่ค้าเดิม คือ ตัวแทนจากไชน่า ให้หนาน ก็ยินดีที่จะซื้ออย่างกันใหม่ โดยตกลงเป็นราคาตลาด ส่วนเครือซิโนเคมก็เช่นเดียวกัน จะใช้สัญญาฉบับเดียวกัน เพราะ

เชื่อว่าส่งผลดีต่อราคายางในประเทศ และส่งผลดีต่อเกษตรกร

“เวลาที่ผมจะนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ เหลือน้อยลงทุกที ดังนั้น หากทำอะไรได้เพื่อประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรก็จะเร่งทำ ซึ่งขณะนี้กำลังวางระบบอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้ให้นักการเมืองในอนาคตเข้ามาบีบบทบาทในบอร์ด กยท. หรือตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง รวมทั้งตัวแทนบอร์ดที่มาจากเกษตรกรคนไหนเข้ามาแล้วไม่สามารถทำงานให้เกษตรกรได้ ขอให้เกษตรกรแจ้งมา ผมจะเปลี่ยนให้เลย โดยไม่ต้องรอให้หมดวาระ แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน หากมีเรื่องทุจริต ก็สั่งให้หยุดทำงาน สอบสวนทันที อย่างล่าสุด เรื่องการทุจริตจัดซื้อปุ๋ยยางพาราให้ชาวสวนในโครงการส่งเสริมฯ ในจังหวัดภาคใต้ เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน เพราะคนที่มาทำงานกับผมจะต้องทำงานจริง ไม่มีเรื่องทุจริต ต้องโปร่งใส”

ส่วนการระบายสต็อกยาง ที่เกษตรกรหวังจะกระทบราคาในประเทศ จึงอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรคือ จะค่อยๆ ทอยระยะบาย ไม่ต้องตกใจ ไม่กระทบกระเทือนราคาในประเทศแน่นอน ยืนยัน ซึ่งราคายางวันนี้ (29 ก.ค.59) ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ยางแผ่นดิบและระดับ 60.18 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.07 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันและระดับ 61.43 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.18 บาท/กก. มองว่าเป็นแนวโน้มดี แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะราคายางมีปัจจัยภายนอกชี้ทาง สิ่งที่จะเดินไปในอนาคตต้องก้าวอย่างระมัดระวัง ที่สำคัญท่านนายกฯสั่งกำชับผมตลอดเวลาให้ดูแลชาวสวนยาง ท่านเป็นห่วงมาก



# ชาวนา

## ธ.ก.ส.

### “ร่วมออกเสียงประชามติ พร้อมขับเคลื่อน SME เกษตรภาคใต้”

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาบ้านสี่เหลี่ยมมีโอกาสต้อนรับอาจารย์ **มีชัย ฤชุพันธุ์** ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้เกียรติมาบรรยายพิเศษเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องรู้และร่วมมือกันออกเสียงลงประชามติกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่กำลังจะถึงนี้ ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. **สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่สรุปพอสังเขป** คือ **ทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่** รัฐจะเข้าไปดูแลและพัฒนาอย่างถูกต้อง เด็กจะได้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.3 การรักษาพยาบาลจะได้บริการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน โดยบัตรทองไม่หายไปในไหน แต่จะคุ้มครองเพิ่มขึ้นถึงเรื่องของการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ **ความยุติธรรม** จะไม่ล่าช้าประชาชนจะต้องรู้ว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจะใช้ระยะเวลากี่วัน **มีการปราบโกงอย่างจริงจัง** การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่มีความเสมอภาค 1 คน 1 สิทธิ 1 เสียง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น **สังคมเป็นธรรมอย่างแท้จริง**ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนกระจายการถือครองที่ดินให้คนจนมีที่ดินทำกินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นการบริหารงานท้องถิ่นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะสามารถตรวจสอบและมีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติหรือถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ นี่คือนโยบายบางส่วนที่ท่านอาจารย์มีชัยได้บรรยายให้ชาวบ้านสี่เหลี่ยมได้รับฟัง หากต้องการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มสามารถเข้าไปอ่านได้ที่



<http://cdc.parliament.go.th> หรือ <http://www.cdc.or.th> และ <http://www.dopa.go.th> ส่งท้ายกับงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตรภาคใต้ จัดขึ้น ณ สทกรณสุราษฎร์ธานี จำกัด (Co-Op) ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานางานประกอบด้วย การมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างพาราไทย จากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเสวนาเรื่อง SME เกษตรสู่ตลาดประชารัฐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ **ไฮไลต์! เด็ด** คือการมอบนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรไทย จากนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการธ.ก.ส. และการมอบเงินสนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตรให้แก่ตัวแทนเกษตรกรมูลค่า 14 จังหวัดภาคใต้ **ความเคลื่อนไหวทั้งสองเรื่อง** คือการโหวตร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทยเท่านั้น มีสิทธิ มีเสียง มีสมองและสองมือที่คุ้มเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนประเทศ.... ● **ณัฐรา ชูสุรีย์** ●

**วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”**



## การยางฯ จัดงานสถาปนา เน้นบูรณาการหน่วยงานยาง ต้นทาง – ปลายทาง โชว์นวัตกรรมการยางครบวงจร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 7 เขต

- ThaiPR.net 29 ก.ค. 2559

กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)



การยางฯ จัดงานสถาปนา "๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย" ชูแนวคิดบูรณาการหน่วยงานยางพารา ต้นทาง - ปลายทาง ให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมจัดโชว์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ นวัตกรรมยางพาราทั้งระบบครบวงจร เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าของดีจากเกษตรกรชาวสวนยาง จาก 7 เขต ทั่วประเทศ

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดงานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด "๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย" ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม ได้รับเกียรติจากพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ทำการ กยท.

**ดร. ธีรช สุขสะอาด** ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนา กล่าวว่า กยท. ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การยางฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 58 นับถึงวันนี้ มีอายุครบครบ 1 ปีเต็ม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กยท. ได้เร่งดำเนินการกิจภายใต้วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการยางตามภารกิจขององค์กรดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร เช่น โครงการควบคุมปริมาณ การผลิต ลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสนับสนุน

สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตฯ ซึ่งดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางรายย่อย อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยาง ในหน่วยงานภาครัฐ

"งานสถาปนา กยท. ภายใต้แนวคิด "๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย" ชูแนวคิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมี กยท. เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาในแวดวงยางพาราไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก้าวแรกของ กยท. จะเป็นก้าวสำคัญเพื่อพัฒนาต่อ ยอดให้วงการยางพาราไทยเดินหน้าไปสู่อากาศที่มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือของภาคียางพารา และ กยท. พร้อมทั้งจะก้าวไปพร้อมกันด้วยความมุ่งมั่น และมั่นคงตลอดไป" ผู้ว่าการ การยางฯ กล่าว

สำหรับพิธีเปิดงานวันสถาปนา มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล" ระหว่าง กยท. บริษัท สยามฟอเรสแมเนจเม้นท์ จำกัด และสถาบันเกษตรกร เป็นโครงการประชารัฐเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราในการจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะเป็นการรับประกันศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ กยท. ยังให้ความสำคัญกับลูกหลานชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จำนวน 81 คน และโรงเรียนองค์การสวนยาง 3 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงานสถาปนาในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการ การสาธิต ซึ่ง กยท. ได้คัดสรรผลงานจากทั่วประเทศมาแสดงไว้ในนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการยางพาราทั้งระบบครบวงจร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ การทำหมอน ยางพาราจากเขตภาคเหนือ การผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง STR 20 ยางปูพื้นบ่อน้ำจากเขต ภาคกลาง และตะวันออก การสาธิตทำถุงมือยางจากเขตภาคใต้ตอนบน นิทรรศการหมู่บ้านเฉลิม พระเกียรติจากภาคใต้ตอนกลาง การนำเสนอการทำลูกบอลยาง ครีมหน้าตั้งจากเขตภาคใต้ ตอนล่าง และในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดแสดงผลงานการแปรรูปยางครบ พร้อม ทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและชื่นชมพระราชกรณียกิจของในหลวงและราชินี และ ร่วมแสดงความจงรักภักดีในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ ภายในงานนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยาง ของดี 7 เขต ของ กยท. อาทิ หมอนยาง สับปะรดภูแล ครีมมะขาม เสื้อผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ไม้ สัก ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์ และร้อยเอ็ด กระทียมแช่น้ำผึ้ง และอาหาร ทะเลจากระยอง ไข่น้ำแร่ เงาน้ำนาสาร รังนก โรตีสกรอบจากภาคใต้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนรายได้จากอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

# ‘อ้อย’ห่วงชาวนา-สวนยางถูกลิ้ม แฉใส่เงินตรงกระตุนกำลังซื้อ

หม่อมอ้อย!ห่วงชาวนา-สวนยาง 12-13 ล้านคนตกขบวนความช่วยเหลือ  
เสนอรัฐบาลใส่เงินตรงถึงมือหวังเพิ่มกำลังซื้อหนุนเศรษฐกิจคล่องตัว “ทีดีอาร์ไอ” ชี้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รัฐควรออกมาตรการกระตุ้น ห่วงครึ่งปีหลังบริโภคหดตัว จับตาเฟดขึ้นดอกเบี้ย “ดอลลาร์แข็ง” ส่วน “ยูโร-ปอนด์”อ่อนค่ารอสรุปทางออกอังกฤษและอียูหลังเบร็กซิต

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในงานดินเนอร์ทอล์ก ซึ่งจัดโดยสมาคมเข้าซื้อไทย ว่า ภายใต้เศรษฐกิจที่ถูกระทบจากการปรับลดลงของราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคง



• ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

อ่านต่อหน้า >15

ข่าวต่อ

‘อ้อย’

ส่งผลลดแรงซื้อ/กำลังซื้อให้ลดลง ซึ่งเห็นได้จากการค้าโลกที่ปรับลดลง ส่งผลต่อภาคการส่งออกทั่วโลก รวมถึงภูมิภาคเอเชียและไทย ขณะเดียวกันยังส่งผลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ แม้ปัจจุบันตอบไม่ได้ว่าราคาสินทรัพย์ที่ปรับลดต่ำสุดหรือยัง ซึ่งบางคนก็บอกยัง แต่บางคนก็บอกว่าราคาบางพืชผลราคาลดลงต่ำสุดแล้ว ดังนั้นเมื่อโลกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งที่จะทำได้แน่นอนคือการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐเพื่อให้เกิดการจ้างงานและทำให้คนมีรายได้เพิ่มเพื่อจะมาช่วยจับจ่ายใช้สอย แต่การลงทุนภาครัฐยังมีกระบวนการทำให้ล่าช้าแม้ว่าความตั้งใจของรัฐบาลจะมีสูงก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่ช่วยได้ขณะนี้คือต้องทำให้แต่ละเซ็กเตอร์มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย

“เวลานี้กลุ่มที่น่าสงสารที่สุดคือกลุ่มที่รายได้ลดลง เนื่องจากราคาสินค้าที่เขาผลิตปรับลดลงซึ่งในสายตาของผมคือชาวนาปลูกข้าวและชาวสวนยาง ซึ่ง 2 กลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 12-13 ล้าน

คน(ชาวนา 3.6 ล้านครอบครัวกว่า 10 ล้านคน ส่วนชาวสวนยาง 8.5 แสนครอบครัว)คนเหล่านี้รายได้ลดลงมหาศาลนับตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน ราคาที่เป็นอยู่ยังเป็นราคาขาดทุน ทำให้กลุ่มนี้ไม่มีกำไรที่จะใช้จ่ายแม้กระทั่งซื้อมอเตอร์ไซด์”

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวเพิ่มเติมว่าแนวทางเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงนั้นต้องทำให้คนเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้น แม้จะมีทฤษฎี 108 แต่สิ่งที่สามารถทำได้ง่ายคือ Negative Income Tax ในความหมายของตนคือ การใส่เงินช่วยเหลือในเช็คเดอริทที่อ่อนแรงที่สุดคือ ชาวนาและชาวสวนยางโดยใส่เงินเข้าบัญชีโดยตรง ซึ่งนอกจากเป็นแนวทางที่ไม่มีพวกกระสอบสีหรือนักการเมืองมาเกาะหลังกินแล้ว ยังเป็นการประทังที่ดีที่สุด เพราะคน 2 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ของคนในประเทศหากคนเหล่านี้ได้รับการดูแลเศรษฐกิจไทยจะคล่องตัวมากกว่านี้

สำหรับนโยบายตะโกนให้เอกชนลงทุนนั้น ในโลกเศรษฐกิจเสรีเอกชนจะขับเคลื่อนระบบ โดยรัฐผู้หนุนให้เดิน เพราะการลงทุนของภาคเอกชนนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ

กับคำสั่งซื้อสินค้า(ออร์เดอร์) ขณะที่การค้าโลกลดลงจึงไม่มีใครขยายสต็อกหรือลงทุนใหม่ ถ้าลงทุนก็จะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)ไปหมด โดยส่วนตัวจึงมองนโยบายด้านการลงทุนของเอกชนนั้นสูญญไปเลย

“เท่าที่ได้พูดคุยกับนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาในไทย ส่วนใหญ่รู้ว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัวไม่ได้เพียงยืนระยะให้อยู่ อย่างนุ่มนวล ยังพอทนได้ คือยังพอมีกำไรแต่จะหวังทำอะไรมากมายไม่ได้ ขณะที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจนั้นขยายไปมากแล้วใน CLMV ซึ่งค่าแรงไทยรอบนอกจะถูก จึงใช้ฐานเมืองไทยผลิตสินค้าราคาแพงหรือมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ดังนั้นไทยจึงมีความหวังแต่ต้องปรับตัวใหม่ อย่าประมาท”

อดีตรองนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก่อนที่ราคาน้ำมันจะปรับลดในปี 2557 นั้น ปริมาณยอดการส่งออกของไทยเริ่มลดลงมาแล้วตั้งแต่ปี 2555 จากนั้นภาคส่งออกยังสะท้อนการหดตัวและติดลบอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะสินค้าส่งออกจากไทยหลายตัวมีต้นทุนที่แพงสู้เวียดนามหรือชเวตไม่ได้ อีกทั้งขาดเทคโนโลยี ดังนั้นหากภาคส่งออกไทยยังไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนักจากการที่ตลาดโลกจะฟื้นกลับมาอีกครั้ง

นอกจากต้องปรับตัวแล้ว ขณะเดียวกันตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีศักยภาพจะต้องกระตุ้นให้ขยายลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าส่งออกข้ามไปยังประเทศอื่น ซึ่งปัจจุบันในเวียดนามมีการเข้าไปลงทุนประมาณ 80 บริษัท หรือในสปป.ลาวเริ่มมีบริษัทเล็กๆเข้าไปกว่า 200 แห่งและกัมพูชาหรือเมียนมาต่างก็เริ่มกันแล้ว ทั้งธุรกิจรายใหญ่และเอสเอ็มอี ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการออกกฎหมาย International Trading Company เพื่อจูงใจให้บริษัทเอกชนต่างประเทศและในประเทศจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC) ตอนนี้มีบริษัทเข้ามาแล้ว 90 แห่ง โดยญี่ปุ่นยังคงใช้ไทยเป็นฐานแม้จะย้ายไปประเทศข้างเคียงบ้างแล้ว

สอดคล้องกับ ดร.กิริฎา เกาพิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)กล่าวว่า

ขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างช้าๆ (ประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้จะปรับลดลงเหลือ 2.4%จากต้นปีคาดว่าจะเติบโตได้ 2.9%) ภาครัฐต้องหาทางหาเครื่องมือประคองให้อยู่ได้ รวมถึงการลงทุนภาครัฐหรือออกมาตรการกระตุ้นหรือช่วยเหลือภาคบริโภคภายในประเทศ

อย่างไรก็ดีข้อตั้งข้อสังเกตว่า ครึ่งปีหลังที่ยังไม่เห็นมาตรการใหม่อาจทำให้การขยายตัวของการบริโภคปรับลดบ้างโดยรวมทั้งปีน่าจะอยู่ที่ 2% ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าการลงทุนภาครัฐซึ่งเติบโตไปแล้ว 13.6% เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นภาคการบริโภค แต่การลงทุนภาครัฐมีสัดส่วนเพียง 5% เท่านั้น ซึ่งหวังว่าภาครัฐท่องเที่ยวจะขยายตัวเติบโตได้ 15% โดยครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าที่ผ่านมารณไม่เกิดเหตุการณ์เห็นข้อความคาดหมายเช่นปีที่แล้ว ขณะที่ภาคส่งออกมูลค่ายังคงติดลบ 3% แต่เชิงปริมาณติดลบ 2.5% ทั้งนี้ความไม่แน่นอนของตลาดโลกทั้งดีมานด์และการปรับตัวของผู้ส่งออกไทยเองด้วย

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทีดีอาร์ไอกล่าวอีกว่า หลังผลประชามติอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นักลงทุนบางส่วนยังไม่มั่นใจ ส่วนหนึ่งที่ยกเงินออกไปก่อนหน้านี้เริ่มโยกเงินกลับเข้ามาสู่เมืองไทย เห็นได้จากตลาดหุ้นไทยที่ปรับเพิ่มเพราะมีเงินไหลเข้าและแนวโน้มเทรนด์นี้จะมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2559 ขณะที่ค่าเงินนั้นจะเห็นปอนด์อ่อนค่าไปแล้วกว่า 10% และยูโรอ่อนค่าลง 2.5% ซึ่งสะท้อนผลจากมีเงินไหลออกจาก 2 ตลาดนี้ ซึ่งทั้ง 2 สกุลเงินยังอ่อนค่าจนกว่าจะมีความแน่นอนหรือข้อสรุปจากอังกฤษและอียู โดยในส่วนของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นค่าเงินบาทอยู่ในระดับกลางๆแต่ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอัตราแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนไปมากนัก สำหรับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ(เฟด)ยังเป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์จับตา เพราะสหรัฐให้นำหนักกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจรอบด้าน อย่างไรก็ตามเรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันนั้นมองไประยะ 2 ปีข้างหน้าจะไม่ปรับขึ้นเกิน 60 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล โดยที่ราคาอ้อยในตลาดโลกไม่น่าจะปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า ส่วนราคาข้าวและยางยังคงทรงๆอยู่ระดับปัจจุบัน



**ตัวอย่าง :** ชุมนุมนสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด นำตัวอย่างเทคโนโลยีใหม่ใช้เวลาเพียง 22 ชั่วโมงจากเดิมใช้เวลา 3-4 วัน ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร มาเปิดตัวในงานเกษตรแฟร์สุราษฎร์ธานี





อโณทัย ชุมไชยโย

## ลดขั้นตอนส่งออกข้าว

**ผ**วดเข้ามาแล้ว สำหรับการส่งหนังสือทางปกครอง แจงให้นักการเมืองและข้าราชการ 6 รายที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจตุจ ที่ไม่มีจริง หรือจตุจเก๊ ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งประเมินกันคร่าวๆ ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ล่าสุด นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ บอกว่า ได้ หนังสือคำสั่งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้วเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการเรียกค่าเสียหาย แต่ยังไม่ได้มีการลงนาม เพื่อแจ้งให้ชดใช้ค่าเสียหาย เพราะ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดทั้งหมดอยู่

รมว.พาณิชย์ย้ำว่าเรื่องนี้ ต้องรอบคอบ ที่มงานด้าน กฎหมายกำลังเช็ครายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม บังคับคดี ว่ามีขั้นตอนอย่างไร เพราะมีเรื่องของการยึดทรัพย์สินเข้ามาด้วย และตามกฎหมาย ผู้ที่ต้องชดใช้สามารถอุทธรณ์ได้ จึง ต้องทำให้เกิดความชัดเจนในทุกๆ เรื่องก่อน

แต่กระบวนการทั้งหมดกำลังดำเนินการ คงอีกไม่นานจะ มีความชัดเจนแน่นอน

พูดถึงเรื่องข้าว ไม่ได้มีแต่เรื่องยุ่งๆ เรื่องดีๆ ก็มี วันก่อน มีข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการส่งออก-นำเข้าให้กับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ โดยมีสินค้ายุทธศาสตร์ 5 ตัว ที่นายกฯ ได้สั่งการให้ดำเนินการ คือ น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุดิบทราย โดยในส่วนของ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบสินค้า "ข้าว"

โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนให้กับผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งสามารถลดระยะเวลาดำเนินการด้านการส่งออก เร็วขึ้นกว่าเดิม 83% นับจากขั้นตอนเตรียมเอกสารประกอบการ

ยื่นคำขอจนถึงขั้นตอนได้รับใบอนุญาต ใบรับรอง และมีค่าใช้จ่าย ขั้นต่ำลดลงมากกว่า 60% ในการทำธุรกรรมส่งออกแต่ละครั้ง

การลดขั้นตอนการส่งออกที่เกิดขึ้น มาจากการทำแผนปรับ ลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเข้าช้อน ลดกระบวนการทำงานตาม ขั้นตอนต่างๆ และลดการใช้เอกสารกระดาษทั้งแบบฟอร์มคำ ขอบและเอกสารแนบ โดยนำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ผ่านระบบ National Single Window หรือ NSW กลางของประเทศ และยังได้ ยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จำเป็น หรือขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน โดยใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือยืนยันความถูกต้องแทนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับระบบการชำระเงินเป็น e-Payment ทำให้ลดขั้นตอน ต่างๆ ลงได้

ไปดูกันว่า การส่งออกข้าวในปัจจุบันต้องเจออะไรกันบ้าง ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 10 หน่วยงาน แยกเป็นภาครัฐ 7 และเอกชน 3 และในการส่งออกมีขั้นตอน ต่างๆ มากถึง 14 กิจกรรม ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว การขอเอกสารประกอบ ไปจนถึงการส่งออก

แต่กระทรวงฯ ได้ปรับลดเหลือเพียง 4 กิจกรรม หรือลด กิจกรรมได้ถึง 71.42% และยังได้ลดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการจาก เดิม 134 ขั้นตอน เหลือเพียง 68 ขั้นตอน หรือลดลง 48.87% ลด ค่าขอจาก 18 ค่าขอ เหลือ 15 ค่าขอ หรือลดลง 16.66% และลด เอกสารจาก 70 เอกสาร เหลือ 38 เอกสาร หรือลดลง 45.71% จากขั้นตอนทั้งหมด สามารถลดระยะเวลาที่ใช้จากเดิม 24 วัน เหลือเพียง 4 วัน โดยลดลง 20 วัน หรือลดลงถึง 83.33% นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งค่าเดินทาง ค่า จัดทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต รวม 12,140 บาท ลดเหลือแค่ 2,076 บาท

รมว.พาณิชย์ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการลดขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการ ขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน และเอกสารประกอบการ ขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก Digital Signature จำนวน 25 ฉบับ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน ก.ย.2559 เป็นต้น ไป จากนั้นจะทำการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ 45 ฉบับ รวมทั้งพัฒนาระบบรองรับ เพื่อลดขั้นตอนการ ทำงานในภาพรวมทั้งหมดให้ได้ตามเป้าหมาย

คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในปี 2560

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆ สำหรับการส่งออกข้าวของไทย และหากสินค้าที่เหลือยึดโมเดลข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการไว้ จะช่วยลดขั้นตอนการส่งออกนำเข้าให้กับผู้ประกอบการได้อีกมาก.



## ระวัง! ฟ้าผ่าหลังฝนตก

เกษตรบูรณาการสัปดาห์นี้ ต้องบอกว่า เข้มขันเข้ามาทุกทีกับการแก้ปัญหาภาค การเกษตร ของกระทรวงเกษตรฯที่มี หัวเรือใหญ่ทางการเมืองแบบทหาร อย่าง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ” ที่พยายามเดินหน้า แก้ปัญหาภาคการเกษตรเต็มที่ ต้องบอก ว่าช่วงนี้ท่านขยันเป็นพิเศษ ลงพื้นที่ วันศุกร์สุดสัปดาห์ รัฐมนตรีถึงคราว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานตาม นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ จังหวัดราชบุรี โดยมีทั้งการติดตามการ แก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก. เขต 3 ที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งการติดตามงานด้าน การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ใน พื้นที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งงานนี้ ต้องบอกว่าถูกขยันท่านไม่น้อยกว่าใคร ในโลกทีเดียว เพียงแต่อยากบอกว่า ผลงานที่ทำมากับการแก้ปัญหาภาค การเกษตร จริงแล้วมันไม่เข้าตาในเรื่อง ผลงานก็เท่านั้น

ว่ากันว่างานการแก้ปัญหาภาค การเกษตรมันต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงและ ต้องแก้ให้ถูกที่คัน อย่างเช่นแปลงใหญ่ วันนี้ถือว่าสอบผ่าน เกาถูกที่คันไม่

น้อย ที่หนุนน้ำให้เกิดการรวมตัว รวม กลุ่มกันผลิตสินค้าแบบแปลงใหญ่ลงมือ ลงไม้รวมใจ ส่งเสริมเกษตรกร เพื่อเพิ่ม อำนาจต่อรองด้านการตลาด ลดต้นทุน สร้างรายได้ให้เกษตรกรให้ยั่งยืน ซึ่งต้อง ชมกันอย่างจริงใจว่ามาถูกทาง ต้องสาธต่อ อย่างดีบ๊ีบแล้วหยุด ต้องจริงจัง ต้องเกากัน บ่อยๆให้หายคัน มันถึงจะยั่งยืน

ส่วนเรื่องที่กำลังยังคงคิดใจ ไม่ถูกที่คัน มันก็คงหนีไม่พ้น ปัญหาการ จัดการสะสางการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ของกลุ่มนายทุนกลุ่มผู้มีอิทธิพล ต้องบอก ว่าถึง ณ เวลานั้น ถ้ามีเด็กที่โหน มันก็ พอจะรู้ว่า เขาเข้าจริง ไม่มีที่โหนบงบอกว่า จัดการผู้ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ได้แม้แต่ รายเดียว ทั้งที่มีข้อมูลชัดเจนโจ่งแจ้ง ว่า ผู้มีอิทธิพล มันคือใครที่บังอาจถือครอง ในพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ แมแต่บัดเดียว แต่อนิจจา วันนี้ ที่เห็นชัดเจนไม่มีแม้แต่ รายเดียว ที่เจอและที่รัฐมนตรีไปปักป้าย มันก็แค่ เป็นพิธีการปักป้าย เอาเชิง สัญลักษณ์เอาเข้าจริงคนที่ถือครองในพื้นที่ คนก็รู้ หมูหมา กาไก่ มันก็เห็นว่าที่ตรง โหนของใครถือครอง สรุปว่า ม. 44 ที่ว่า กันว่าเป็นอาวุธ ห้าหั้นคนผิด สุดท้ายหั้น ใครไม่ได้แม้แต่รายเดียว ที่เห็นมันแค่เสียบ ป้ายตามศาลสั่งเท่านั้น อย่าลืมนะทำกัน อย่างนี้ หมดยุคท่านแล้ว ปัญหา ส.ป.ก. ที่ดินส.ป.ก. ที่เป็นปัญหาจะหมดปัญหา ไปทันที เพราะจากนี้ไป ท่านผู้มีอิทธิพล ทั้งหลายแหละจะตีบ๊ีบ ประกาศบอกชาว โลกว่า ที่ดินฉันได้มาอย่างถูกต้อง เว่า กันชื่อๆ หากแก้ปัญหา แบบลูปหน้าปะ

จุมก มันเท่ากันเป็นการฟอกขาว ให้คน คิดไปด้วยจะเอาจะไม่ละครวนี้ คิดให้ดี นะท่าน เดี่ยวมันจะเสียของอุตสาหกรรม.44 แล้ว ต้องจบให้ลง อย่าให้ใครเขา ว่าได้... มันชัดเจนจริงๆ

มาถึงวันนี้ ต้องบอกว่า ไม่ใช่ จะโทษเฉพาะท่านรัฐมนตรี อย่างเดียว เพราะเรื่องนี้ คนที่เป็นรัฐมนตรี คนเดียว คงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มากนัก หาก ไม่ได้รับการหนุนนำจากราชการ ที่มีแกน นำสำคัญอย่างท่านปลัด ฟน “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” 10 เดือนที่ผ่านมา ต้อง บอกว่า ในฐานะแฟนคลับด้วยของท่าน ปลัดฟน สมัยที่ใสซุด เสือไฟ ลุยแก้ ปัญหาป่าไม้ ต้องบอกว่า ถึง ณ เวลา นี้บอกตรง ไม่ชอบฝนตกเพราะกลัว ฟ้าผ่า ส่วนหมาความถึงอะไรไปเดา กันเอง แต่ที่แน่ๆ ว่ากันว่าหากมีอะไรไม่ ผิดพลาด แ่วว่ากลางเดือนสิงหาคมที่ กำลังจะมาถึงนี้ ที่กระทรวงเกษตรฯอาจ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ภายในกระทรวง เกษตรฯ.... ก็เป็นไปได้ ....งานนี้ ใคร จะโดนบ้างต้องรอลุ้นกันเองนะท่าน ว่า ในส่วนที่โดนผ่า ที่แน่ๆ ยืนยันได้ว่า ไม่ใช่ตำแหน่งที่กำลังจะเกษียณแน่นอน... งงสิทำไมให้ก็ได้ พวกประเภทที่ทำงาน ไม่เข้าตา งามไม่ลืมหูลืมตา เพราะ แ่วว่า มีข้อมูลส่งไปแถวทำเนียบเสีย แล้ว แถมท่านนายกฯพูดถึงมาหลายที แต่ไม่ขยับไปโนทางที่ดีขึ้น ใครเป็นใคร รอติดตามตอนต่อไป ...

ราชดำเนิน

# เกษตรฯ โชว์ศักยภาพ 'ห้องแล็บไทย' สุดเจ๋ง

นางสาวจตุเดือน ศตะนาวิณ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า อาเซียนเป็นตลาดการค้า และส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของไทย โดยสินค้าที่มีศักยภาพส่งออก มีกว่า 20 รายการ เช่น มันสำปะหลัง ข้าว น้ำตาล ยางพารา กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กุ้งแช่แข็ง หอยเป่าฮ้อแช่แข็ง ปลาทูน่า ไก่แช่แข็ง เนื้อไก่ เป็นต้น ซึ่งห้องปฏิบัติการ (Lab) ทดสอบสินค้า เกษตรและอาหาร เป็นกลไกสำคัญที่สามารถ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้า ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งให้ ไทยสามารถผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาด อาเซียนได้มากกว่าปีละ 30,000 ล้านบาท

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของไทยมี ศักยภาพสูงสามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิก อาเซียนได้ ซึ่งขณะนี้ มกอช. ได้ขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการของไทย แล้วกว่า 104 แห่ง แยกเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการ ทดสอบจำนวน 34 แห่ง และห้องปฏิบัติการ ของโรงงาน จำนวน 70 แห่ง



# สยามคูโบต้าเร่งรุกเออีซี ชูคุณภาพสูง-บริการเด่น

**ก** จากแผนตลาดในประเทศ “โอภาส” ยังได้เผยถึงการทำธุรกิจของสยามคูโบต้าฯ ในต่างประเทศว่า ปัจจุบันบริษัทมีตลาดต่างประเทศแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นประเทศที่สยามคูโบต้าเข้าไปตั้งบริษัทและทำตลาดขายเองเลย ตอนนี้มี 3 ประเทศ ที่กัมพูชา ลาว และเมียนมา ส่วนอีกตลาดเป็นกลุ่มที่ผลิตและส่งออกสินค้าไปขายเท่านั้น โดยมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย อินเดีย

ไม่ว่าเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตไปเพียงใด...แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพ “เกษตรกร” ยังคงเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงคนส่วนใหญ่ในชาติอยู่ดี รวมทั้งยังส่งผลให้ผู้ที่ทำธุรกิจด้านเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับอานิสงส์จากการเป็นชาติเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประตูแห่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ได้เปิดขึ้นแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

“โอภาส ชันวารธร” กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร บอกว่า “สยามคูโบต้า” กับประเทศไทยนับว่าผูกพันกันมายาวนานถึง 38 ปี และเพิ่งฉลองความสำเร็จยอดขายครบ 3 ล้านเครื่องไปเมื่อปีที่แล้ว โดยตลาดเมืองไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่เกษตรกรรมกว้างขวาง แต่ที่ผ่านมากลับยังใช้เครื่องจักรกลมาทำการเกษตรไม่เต็มที่ โดยบริษัทได้เลือกเข้ามาขายตลาดในกลุ่มเครื่องจักรกลสำหรับปลูกข้าวก่อน เพราะในไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ซึ่งมี

สินค้าบริการทั้งรถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวรวงข้าว รถดำนา รถขุดขนาดเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล รถไถเดินตาม เป็นต้น

ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายเครื่องจักรกลสำหรับชาวนามียอดขายมากที่สุด แต่มากระยะหลังด้วยความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งราคาข้าว ก๊าซแล้ง ทำให้สยามคูโบต้า หันมาทำตลาดเครื่องจักรกลสำหรับพืชไร่เพิ่ม ช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจ เพราะดูแลพืชไร่มีหลายชนิดที่มีแนวโน้มเติบโตดี ไม่ว่าจะเป็นอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม ยางพารา รวมถึงพืชสวนผลไม้ ทำให้สัดส่วนยอดขายในปัจจุบัน เป็นข้าว 55% พืชไร่ 35% และที่เหลือเป็นพืชสวนอีก 10%

“อ้อยถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่อนาคตดีที่สุด เพราะอนาคตชาวไร่อ้อยจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้อีกมาก หลังรัฐบาลไฟเขียวการผ่อนปรนตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลให้ง่ายขึ้น ดังนั้น...สยามคูโบต้าจึงเข้าไปรุกตลาดพืชไร่ โดยใช้กลยุทธ์สี่สี่ให้เห็นประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรกล ที่ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา และทำให้ผลผลิตดีขึ้น รวมถึงมีบริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ของบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง อีกด้วย”

ขณะเดียวกันบริษัทได้ใช้จุดเด่น ด้านบริการหลังการขาย มามัดใจเกษตรกร เพราะเมื่อซื้อสินค้าแล้วบริษัทจะเข้าไปดูแลให้ด้วยศูนย์บริการลูกค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการลูกค้าถึงนา ถึงไร่กันเลยทีเดียว ตลอดจน



บริษัทยังได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรให้ตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งเพิ่งได้ลงทุนไป 600 ล้านบาท ก่อตั้งสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขึ้นมา

อีกนโยบายสำคัญของสยามคูโบต้า คือ...การเน้นการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะบทบาทการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตควบคู่ไปกับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ เพราะการดูแลเกษตรกรถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจของสยามคูโบต้า

สำหรับตลาดส่งออกในปีนี้อยอมรับว่าขายตัวได้ดีมาก สามารถช่วยทดแทนยอดขายในประเทศที่ลดลงได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ตลาดส่งออกมีความสำคัญต่อยอดขายโดยรวมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เป็นตลาดสำคัญและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะทั้ง 3 ประเทศเป็นชาติเกษตรกรรม มีจีดีพีด้านการเกษตรสูงถึง 30% ของรายได้จีดีพีทั้งประเทศ และที่สำคัญส่วนใหญ่ยังคงทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องจักรเท่าไรนัก จึงเป็นโอกาสที่เข้าไปเจาะตลาดได้

ปัจจุบัน สยามคูโบต้าฯ ได้จัดตั้ง บริษัท คูโบต้า (กัมพูชา) จำกัด ในประเทศกัมพูชา บริษัท คูโบต้า ลาว โซล จำกัด ในสปป.ลาว โดยถือหุ้นโดยบริษัท 100% เพื่อรองรับการเปิดเออีซี และการขยายตัวของธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในระดับภูมิภาค โดยรูปแบบการดำเนินงานของทั้ง 2 บริษัท จะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของการทำตลาด และการให้บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าของทั้ง 2 ประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับ

สูงจากไทย ร่วมกับบุคลากรในท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน ส่วนในเมียนมา ได้มีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนไปก่อน

บริษัทฯ ได้วางตำแหน่งของสินค้าเป็น “เครื่องจักรกลการเกษตรคุณภาพสูง และมีบริการหลังการขายที่ดี” เหมือนกับในไทย และจะรุกตลาด ด้วยการเน้นขยายเครือข่ายทั้งผู้แทนจำหน่าย ศูนย์บริการเทคนิค และการกระจายอะไหล่ พร้อมสร้างการรับรู้และความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ผ่านการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนให้ดีขึ้น

ส่งผลให้ที่ผ่านมายอดขายในกลุ่มประเทศเหล่านี้เติบโตดี มาก โดยในกัมพูชามียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง และเติบโตไม่ต่ำกว่า 20-30% ทุก ๆ ปี เนื่องจากเกษตรกรกัมพูชาให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบกับรัฐบาลมีการส่งเสริมขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น รองลงมาเป็นเมียนมาซึ่งเพิ่งเปิดประเทศ ชาวไร่ ชาวนายังไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมากนัก ทำให้มีคำสั่งซื้อเข้ามามาก และตลาดที่โตน้อยสุดเป็นประเทศลาว ส่วนเวียดนามแม้เป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกขนาดใหญ่ แต่บริษัทแม่จากญี่ปุ่นเข้าไปตั้งบริษัททำการตลาดเอง สยามคูโบต้าฯ จึงทำได้เพียงแค่ส่งออกสินค้าไปขายให้เท่านั้น

ดังนั้นภาพของอาเซียนจะเน้นขยายตลาดใน 3 ประเทศนี้เป็นหลัก ที่เหลืออีก 7 ประเทศ เน้นการผลิตเครื่องจักรเพื่อการส่งออกอย่างเดียว และทำนี้ บริษัทยังมั่นใจว่าอนาคตตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในไทย และอาเซียนยังเติบโตได้ดีอีก รวมถึงในปีที่บริษัทได้รับอานิสงส์จากตลาดส่งออกที่ดี ประกอบกับพอเห็นฝนฟ้าเริ่มตกลงมาเป็นสัญญาณของฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ก็เริ่มมั่นใจว่าในครึ่งปีหลังยอดขายในประเทศจะดีขึ้น และทำให้รายได้แตะ 50,000 ล้านบาทได้แน่นอน.

## ทีมเศรษฐกิจ

## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 29 ก.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 60.19 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.59 บาท ปรับลดลง 4 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 57.60 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 61.43 บาท ปรับลดลง 64 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 60.07 บาท ปรับลดลง 14 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 60.07 บาท ปรับลดลง 37 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 60.07 บาท ปรับลดลง 19 สตางค์ ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 54.46 บาท ปรับลดลง 30 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 115,075 กิโลกรัม น้ำยางสด 51.40 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 80 สตางค์

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 61.04 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 2.72 บาท ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 58.01 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 26 สตางค์ ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 62.16 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 40 สตางค์

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช